

## ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)



เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประชาตติ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อพ.สธ.- มศว.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้บรรยายถึงแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มศว. ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยได้มอบนโยบายให้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ที่อยู่โดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในการทำโครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล และเชิญชวนให้โรงเรียนในท้องถิ่น ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นกำลังให้กับท้องถิ่นในการดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง และเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้ย้ำกับคณะกรรมการฯ ชุดนี้ในเรื่องของการตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องปรับปรุงและจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-มศว. เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานของโครงการอพ.สธ. – มศว. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมอบนโยบายการดำเนินงานในเรื่องการเตรียมตัวเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ในปี ๒๕๕๘ การใช้โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็น CSR ของหน่วยงาน โครงการส่งเสริมการปลูกพรรณไม้สีม่วง เพื่อเตรียมฉลองในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ และกำหนดการส่งแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๙

## ประมวลภาพ

